

Số: 21/BHXH

Mỹ Xuyên, ngày 11 tháng 6 năm 2017

V/v giải quyết chế độ BHXH theo số ngày  
thực nghỉ không được trả lương  
của người lao động

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn, thời gian qua các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện thực hiện tốt các chế độ trợ cấp BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Nhằm tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, BHXH huyện Mỹ Xuyên đề các đơn vị sử dụng lao động khi làm thủ tục hưởng chế độ BHXH ngắn hạn (gồm chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe) cần lưu ý một số điểm như sau:

1. Trong thời gian người lao động nghỉ việc do ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe mà đơn vị sử dụng lao động không trả lương thì người lao động được hưởng trợ cấp BHXH từ quỹ BHXH. Ngược lại, trong thời gian nghỉ mà người lao động vẫn được đơn vị sử dụng lao động trả lương thì không được hưởng trợ cấp BHXH.

Do vậy đơn vị sử dụng lao động cần lưu ý: chỉ lập hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp BHXH cho người lao động trong những ngày nghỉ việc không được trả lương do ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Trường hợp đơn vị làm hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH nhưng đồng thời vẫn trả lương cho người lao động trong những ngày nghỉ việc, sau này khi các đoàn Kiểm tra, Thanh tra chuyên ngành phát hiện sẽ kiến nghị xử lý thu hồi phần kinh phí trợ cấp BHXH.

2. Những ngày nghỉ việc do ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trùng với ngày nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động cũng không được hưởng trợ cấp BHXH.

Ví dụ: ông Nguyễn Văn A đi khám bệnh, được cơ sở y tế cấp Giấy nghỉ ốm 10 ngày, trong đó có 01 ngày trùng với ngày nghỉ phép năm và 02 ngày trùng với ngày nghỉ hàng tuần (thể hiện trên bảng chấm công) thì đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ cho người lao động hưởng trợ cấp BHXH là 07 ngày.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Xuyên, số điện thoại: 02993851225, để phối hợp giải quyết./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu VT.

